



# 'กรมราชทัณฑ์' ร่วมเวทีเสวนา ป้องกันการกระทำผิดซ้ำ เกี่ยวกับเพศหรือใช้ความรุนแรง



## สกู๊ปพิเศษ

ที่ห้องประชุม 402 - 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 31 มกราคม 2566 นายณรงค์ จุ้ยเส่ย รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ฝ่ายปฏิบัติการร่วมประชุมเสวนาทางวิชาการและนิทรรศการเรื่องการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือใช้ความรุนแรง โดยมีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง, นายคำมูน สิริทิสมาน โฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำใน



ความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง, ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรการในคณะกรรมการวิจัยและ

พัฒนาของวุฒิสภา, นายบุญชูรัตน์ ทัดทูน อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด, นพ.ณัฐกร จำปาทอง ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์, รศ.ดร.ปกป้อง ศรีสนิท คณบดีคณะ

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ต.ท.มนตรี บุญยโยธิน รองอธิบดี กรมคุมประพฤติ ร่วมการเสวนา ดังกล่าว ในการนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวณัฐภัทสรังโยทนต์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงยุติธรรม พุดปาฐกถา พิเศษในหัวข้อ “การขับเคลื่อนนโยบาย กระทรวงยุติธรรมในการสร้างสังคม ปลอดภัย” อีกด้วย

โดย นายณรงค์ จั๋ยเส่ย รองอธิบดี กรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า บทบาทและหน้าที่ในการใช้มาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำ ความผิด กำหนดให้มีมาตรการหลัก 2 มาตรการ คือ มาตรการทางการแพทย์ และ มาตรการอื่นใดที่รัฐมนตรีกำหนด ได้แก่ มาตรการพัฒนาพฤตินิสัย โดย มาตรการทางการแพทย์ เริ่มตั้งแต่การ บำบัดด้วยยาหรือสารเคมี เช่น การ บำบัดผู้กระทำผิดคดีทางเพศด้วยการ ฉีดฮอร์โมน เพื่อลดความต้องการทาง เพศ ไปจนกระทั่งไปถึงการบำบัดที่ ไม่ใช่ยา เช่น การบำบัดทางพฤติกรรม หรือทางจิตที่ดำเนินการโดยบุคลากร ทางทางการแพทย์ ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบ ของกลุ่มบำบัด (Group Therapy) ด้วย โปรแกรม CBT (Cognitive-behavior Therapy) เป็นต้น ดังนั้น เจ้าหน้าที่ เรือนจำจึงมีหน้าที่ดำเนินการตามใบสั่งของแพทย์ เช่น การให้กินยาตาม กำหนด การรับ-ส่ง ผู้ต้องขังไปยังสถาน บำบัด ในกรณีที่ต้องรับการรักษากาย นอก รวมไปถึงการเก็บบันทึกผลการ บำบัดรักษาของผู้ต้องขังเพื่อรายงาน ผลการบำบัดรักษาให้อัยการรับทราบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ ยังมี มาตรการการพัฒนาพฤตินิสัยที่เป็น หลักสูตรหรือโปรแกรมพัฒนาพฤตินิสัย ดังนั้น บทบาทหน้าที่สำคัญของกรม ราชทัณฑ์ คือ เรือนจำ/ทัณฑสถาน คัดกรองผู้ต้องขังที่มีพฤติกรรมแห่งคดี







โทษอย่างรุนแรง เสี่ยงในการกระทำผิดซ้ำ และอาจมีโอกาสกลับไปทำร้ายสังคมได้อีก จัดทำรายงานการจำแนกลักษณะของนักโทษเด็ดขาดเสนอมาตรการเฝ้าระวัง หรือมาตรการคุมขังภายหลังพ้นโทษ หรือทั้ง 2 มาตรการร่วมกัน และส่งรายงานให้คณะกรรมการตาม มาตรา 16 พิจารณา เพื่อเสนออัยการ และศาลต่อไป

นายณรงค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า มาตรการคุมขังผู้กระทำผิดภายหลังพ้นโทษ เป็นมาตรการที่มีความเข้มงวดที่สุด ถึงจำเป็นต้องสั่งให้ใช้มาตรการดังกล่าวกับผู้พ้นโทษที่กระทำผิดในลักษณะรุนแรง โหดร้าย ทารุณ

กรมราชทัณฑ์ พร้อมร่วมขับเคลื่อนพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง (JSOC) เพื่อสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นร่วมกันในสังคม



ข่าวประชาสังคม

(https://mgronline.com/politics/6001/start=0)

หน้าหลัก (https://mgronline.com) / การเมือง (https://mgronline.com/politics)  
/ ข่าวประชาสังคม (https://mgronline.com/politics/6001/start=0)

## มร.- สส. ปลื้ม แพลตฟอร์มโซเชียลเทเลแคร์ นำร่อง 12 พื้นที่เขตบึงกุ่ม ช่วยยกระดับการทำงานของนักสังคมสงเคราะห์ยุคใหม่

เผยแพร่: 1 ก.พ. 2566 22:56 ปรับปรุง: 1 ก.พ. 2566 22:56 โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้(1 ก.พ.)ศาสตราจารย์ระพีพรรณ คำหอม หัวหน้าโครงการ พัฒนาและเสริมสมรรถนะกลไกและเครือข่ายการดูแลทางสังคมของสหวิชาชีพเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และภาคีเครือข่ายร่วมดำเนินการตามที่ได้รับการสนับสนุนโครงการจากกองทุน สสส. เปิดเผยว่าโครงการนี้นับเป็นครั้งแรกที่รวบรวมเครื่องมือการทำงานของทางสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ทั้งหมด 23 เครื่องมือ ประเมินผู้ป่วย รวมไปถึงจัดทำแผนดูแลด้านสุขภาวะ สามารถใช้ร่วมกันกับวิชาชีพอื่นๆ ได้ เพื่อให้เกิดมาตรฐาน และความน่าเชื่อถือในการทำงาน สามารถนำไปออกแบบบริการสวัสดิการสังคม การจัดการรายกรณี ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ และดูแลได้ถึงระดับปฐมภูมิ ซึ่งจากการดำเนินโครงการ 12 เขตบึงกุ่ม ทำให้นัก

สังคมสงเคราะห์พัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลในการทำงาน ลดกระดาษ ลดเวลาการทำงาน และหากมีการเชื่อมต่อได้อย่าง  
สมบูรณ์ การดูแลผู้ป่วยมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตามคาดว่าจะพัฒนาโครงการในปีที่ 2 นั้น จะพัฒนาระบบ Platform Social  
Telecare ให้เข้าไปสู่การทำงานร่วมกัน ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.)

